

วันที่ 14 กันยายน 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W3

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (PORT-W3)

เอกสารแนบท้าย หนังสือแจ้งความจำนงการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“PORT-W3”) (“ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิฯ”)

ตามที่บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (PORT-W3) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) จำนวน 151,799,787 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนการจัดสรรที่ 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของแต่ละไตรมาสของแต่ละปีปฏิทิน (กล่าวคือ วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”) โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันสุดท้ายของการใช้สิทธิซึ่งเป็นวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 18 เดือน ตรงกับวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566 นั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (PORT-W3) ดังต่อไปนี้

1. ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ : วันที่ 22 – 28 กันยายน 2566 เวลา 8.30 - 15.30 น.
2. วันกำหนดการใช้สิทธิ : วันที่ 29 กันยายน 2566
3. อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น
4. ราคาการใช้สิทธิ : 3.30 บาทต่อหุ้น
5. ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ : บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
6. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ :

แผนกเลขานุการบริษัท

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)

51/1 หมู่ 3 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์ : 02-386-8000 ต่อ 1401

โทรสาร : 0-2386-8008

ALL THE RIGHT CONNECTIONS

7. เอกสารและหลักฐานในการยื่นความจำนงขอใช้สิทธิ

7.1 ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ (ตามเอกสารแนบท้าย) ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนทุกรายการพร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับแบบฟอร์มได้ที่ บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://sahathaiterminal.com/th/investor-relations-thai/>

7.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ กรณีใช้สิทธิโดยใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ

นำส่งใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ

กรณีใช้สิทธิในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless)

นำส่งใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ

(ก) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองอยู่ในบัญชี "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก" ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอเพื่อขอลงใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอลงใบสำคัญแสดงสิทธิจากบัญชี "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก" โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ใน "บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์" ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิ ต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอเพื่อขอลงใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอลงใบสำคัญแสดงสิทธิจาก "บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์" โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

7.3 หลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบสำคัญแสดงสิทธิให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2) บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว : สำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- 3) นิติบุคคลสัญชาติไทย : สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 (หก) เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัทนั้น และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4) นิติบุคคลสัญชาติต่างดาว : สำเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลรับรองโดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้น อายุไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันใช้สิทธิ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 5) คัสโตเดียน : สำเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลรับรองโดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้น อายุไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันใช้สิทธิ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) สามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามความเหมาะสม

7.4 เอกสารการชำระเงินตามจำนวนในการใช้สิทธิตามที่ระบุในใบแจ้งความจำเป็นการใช้สิทธิฯ

8. วิธีการชำระเงิน

8.1 ชำระเป็นเช็คบุคคล แคนเชียร์เช็ค ดราฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 (หนึ่ง) วันทำการนับจากวันที่แจ้งความจำเป็นการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยเช็คบุคคล แคนเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ต้องลงวันที่ก่อนกำหนดการใช้สิทธิ 3 (สาม) วันทำการ (โดยลงวันที่ได้ไม่เกินวันที่ 26 กันยายน 2566) และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย บัญชี จองช้อหุ้นสามัญ บมจ. สหไทย เทอร์มินอล หรือ SAHATHAI TERMINAL PCL FOR NEWLY ISSUED ORDINARY SHARES และให้ระบุชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังด้วย โดยยื่นพร้อมเอกสารที่ใช้ในการยื่นความจำเป็นการใช้สิทธิตามข้อ 7.1 - 7.4 ให้แก่บริษัทฯ แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ ภายในเวลา 8.30 – 15.30 น. ของวันที่ 22 – 28 กันยายน 2566

ALL THE RIGHT CONNECTIONS

8.2 ชำระเป็นเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร โดยโอนเงินได้ตั้งแต่วันที่ 22 – 28 กันยายน 2566 พร้อมนำส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินและเอกสารที่ใช้ในการยื่นความจำนงการใช้สิทธิตามข้อ 7.1 – 7.4 ให้แก่ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิภายในเวลา 8.30 – 15.30 น. ของวันที่ 22 – 28 กันยายน 2566 โดยมีรายละเอียดของบัญชีธนาคารดังนี้

ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย

ชื่อบัญชี “บัญชีของซื้อหุ้นสามัญ บมจ. สหไทย เทอร์มินอล”

เลขที่บัญชี 000-6-15504-9

ประเภทบัญชี กระแสรายวัน

สาขานาคร นานาเหนือ

ทั้งนี้การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิได้รับมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้นและเรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิไม่สามารถเรียกเก็บเงินไม่ว่าในกรณีใดๆ ที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนั้นๆ ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นโปรดพิจารณาจากข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (PORT-W3) (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://sahathaiterminal.com/th/investor-relations-thai/>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวคุณ ครุจิตร์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร